

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó xảy ra ở một số nước đã công bố loại trừ bệnh sởi (Ucraina, Đức, Nga, Hoa Kỳ...). Khu vực châu Á dịch xảy ra ở nhiều quốc gia (Trung quốc, Malaysia, Philippines...), đặc biệt tại Philippines trong năm 2019 đã ghi nhận 12.736 trường hợp mắc sởi và 203 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, bệnh sởi bắt đầu gia tăng từ tháng 10/2018, tính đến nay ghi nhận 18.078 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó 2.924 trường hợp mắc sởi dương tính được xác định tại 56 tỉnh, thành phố, hiện số mắc vẫn không có xu hướng giảm. Tại tỉnh Nam Định từ tháng 10/2018 đến nay ghi nhận 15 trường hợp Sốt phát ban nghi sởi trong đó có 11 ca dương tính với sởi. Các trường hợp mắc bệnh tập trung chủ yếu tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp, mật độ dân cư cao, giao lưu đi lại lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do tiêm vắc xin phòng bệnh sởi chưa được thực hiện đầy đủ cùng với chu kỳ bùng phát bệnh sởi thường xảy ra sau 4 đến 5 năm.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 07/3/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi, chủ động ngăn chặn không để dịch sởi lan rộng, bùng phát mạnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Thực hiện tốt việc khám sàng lọc người bệnh, có phương án phân luồng khám bệnh, thu dung, cách ly bệnh nhân. Phát hiện sớm và điều trị tích cực các trường hợp diễn biến nặng, chú ý các đối tượng có bệnh nền, giảm tối đa các trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi.

- Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm giảm thiểu lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Bảo đảm việc cấp đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất phục vụ công tác điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi, nghi sởi, chủ động các biện pháp để cách ly, khoanh vùng để ngăn chặn dịch bùng phát.

